



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณี การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน พิจารณาเห็นว่า คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนภัยจากการทุจริตภายในองค์กร ถือว่าเป็นองค์ประกอบและเป็นสาระสำคัญที่ส่วนราชการจะต้องมีและพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ ควรจะมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนเสียหาย โดยเฉพาะเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้ตามกฎหมาย ตลอดจนจนถึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีนี้ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ดังนี้

๑. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้ตามกฎหมาย และห้ามเรียกร้อง เรียกรับหรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่ากรณีใด ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ตามมาตรฐาน จริยธรรม ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมายกำหนด

๒. กรณีมีความจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาหรือตามปกติจารีตประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษามิตรภาพ ไมตรี ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ต้องตรวจสอบให้แน่ใจหรือแน่ชัดว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีการรับหรือให้ระหว่างกันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๓. ห้ามเรียกรับหรือทรัพย์สินอื่นใดจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือจากหน่วยงานเอกชน ประชาชน เพื่อจัดหาของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร สำหรับการอวยพร ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

๔. การต้อนรับผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารให้ต้อนรับตามสมควรตามประเพณีนิยม กรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดงานเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่าย ประหยัด อาหารที่จัดเลี้ยงควรเป็นอาหารประจำถิ่น จัดหาง่าย ราคาประหยัด รวมทั้งการจัดหาที่พักให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่จำเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ระลึก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน